

“ผลิตไฟฟ้า” เล็งขายเหมืองถ่านหิน โรงไฟฟ้าพลังลมออสซี่

⁴
ผู้จัดการรายวัน 360 - “ผลิตไฟฟ้า” จ่อขายธุรกิจเหมืองถ่านหินที่อินโดนีเซีย และโรงไฟฟ้าพลังลมที่ออสเตรเลีย หากมีผู้สนใจเสนอซื้อในราคาที่น่าพอใจ หวังนำเงินไปลงทุนต่อในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเดิม

นายจักร์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาและพร้อมขายธุรกิจเหมืองถ่านหินที่อินโดนีเซีย หากมีผู้สนใจเสนอเงื่อนไขที่มีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจหรือได้กำไรดี แม้ว่าขณะนี้ราคาถ่านหินจะปรับตัวสูงขึ้น และที่ผ่านมาธุรกิจเหมืองถ่านหินก็ทำกำไรมาตลอด ซึ่งการพิจารณาขายธุรกิจเหมืองถ่านหิน เนื่องจากตลาดถ่านหินซบเซา และแนวโน้มการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าถ่านหินจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจหลักคือโรงไฟฟ้าก็ตาม

“ธุรกิจถ่านหินเราก็อยกขาย ซึ่งธุรกิจไหนที่ผลตอบแทนไม่ดีเราก็อยกขาย ธุรกิจไหนมีผลตอบแทนดีเราก็อยกขาย ซึ่งเรื่องการซื้อขายเป็นเรื่องปกติ เพียงแต่เราต้องมองหลายอย่าง อีกทั้งธุรกิจหลักบริษัทคือโรงไฟฟ้า ส่วนถ่านหินเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ซึ่งในยุคนี้ตลาดถ่านหินซบเซาทำให้บริษัทต้องพิจารณาจะทำอย่างไร แม้ว่าที่ผ่านมา ถ่านหินมียอดขายเติบโตทุกปี และก็ไม่จำเป็นต้องรีบขาย แต่ถ้าได้ราคาดีเราก็อพร้อมขาย และจากที่ได้รับรายงานมา ธุรกิจถ่านหินมีกำลังการผลิตต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย โดยผลิตอยู่ 1.2 ล้านตัน/ปี แต่ทำกำไรได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาถ่านหินปรับสูงขึ้น”

ที่ผ่านมา มีผู้สนใจซื้อเหมืองถ่านหินมานับหมื่น เมารานิมที่เอ็กโก กรุ๊ปถือหุ้นอยู่ 40% แต่เนื่องจากไม่สามารถตกลงเงื่อนไขราคากันได้ ทำให้ดีลดังกล่าวต้องหยุดไป หากมีนักลงทุนรายใหม่สนใจซื้อบริษัทก็พร้อมเจรจา ซึ่งบริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเร่งขายในปีไหน เพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพียงแต่ถ้าเห็นโอกาสในการสร้างกำไรหรือผลตอบแทนที่ดี บริษัทก็พร้อมที่จะขายออกไป เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังลมโบโคร็อค วินด์ฟาร์ม (BRWF) ขนาด 113 เมกะวัตต์ที่ออสเตรเลีย หากมีผู้สนใจซื้อก็พร้อมที่จะขายโรงไฟฟ้าดังกล่าวออกไป เนื่องจากเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียอยู่ตัว ไม่สูงมาก ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นน้อย จึงไม่ใช้ตลาดของผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ดังนั้นหากมีผู้สนใจซื้อโรงไฟฟ้าดังกล่าวก็พร้อมที่จะขายเพื่อนำเงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

ทั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ปดำเนินการขายสินทรัพย์ทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินมาซินลอคที่ฟิลิปปินส์และขายหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ จำนวน 18.72% ในปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ทั้ง 2 ธุรกิจขาดทุนหรือกำไรลดลง แต่เนื่องจากมีนักลงทุนสนใจเสนอซื้อโดยให้เงื่อนไขที่ดีและให้ราคาที่มีผลตอบแทนที่สูง เมื่อบริษัทฯ ตัดสินใจขายก็นำเงินไปลงทุนถือหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซฯ Paju ขนาดกำลังผลิต 1,823 เมกะวัตต์ที่ประเทศเกาหลีใต้ มูลค่าการลงทุน 2.62 หมื่นล้านบาท คาดว่ารายการซื้อขายจะแล้วเสร็จในต้นปี 2562 รวมทั้งจะมีการความร่วมมือในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กับพันธมิตรเกาหลีใต้ด้วย

ในปี 2555 เอ็กโก กรุ๊ปเข้าไปลงทุนธุรกิจเหมืองถ่านหิน โดยลงนามสัญญาถือหุ้นในสัดส่วน 40% และร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท พีทีออลัม การ์ยา นูซันทารา ในโครงการเหมืองถ่านหิน “มานันบัง เมารานิม” (MME) ซึ่งเป็นเหมืองถ่านหินชนิดเปิดตั้งที่เกาะสุมาตรา โดยได้รับสัมปทานจากรัฐบาลอินโดนีเซีย 28 ปีที่จะสิ้นสุดอายุในเดือน มี.ค.2581.